



ฉบับที่ 10/2563

## เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนมิถุนายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนมิถุนายน 2563 ยังคงหดตัว แต่ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย จากปัจจัยการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในประเทศเป็นสำคัญ สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มปรับดีขึ้น รวมทั้งรายได้เกษตรกรที่หดตัวน้อยลงช่วยสนับสนุนอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนยังคงหดตัวในหลายหมวดการใช้จ่าย นอกจากนี้ การผลิตเพื่อส่งออกกลับมาขยายตัวเกือบทุกอุตสาหกรรมหลัก จากผลดีของการเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในหลายประเทศ ด้านการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง เนื่องจากยังคงมีมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าไฟฟ้าที่กลับเข้าสู่อัตราปกติ ขณะที่ราคาอาหารสดยังคงลดลง ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังมีอยู่มาก สำหรับภาคการเงินเดือนพฤษภาคม 2563 เงินฝากขยายตัวจากเงินเยียวภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นบ้าง ผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ประกอบกับประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่นในการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น นอกจากนี้ มาตรการเยียวยาจากภาครัฐ รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ปรับดีขึ้นเล็กน้อยเข้ามามีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อได้บางส่วน ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์และกึ่งคงทน แม้จะปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังคงเผชิญกับปัจจัยกดดันด้านกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ยังอ่อนแอ

**ผลผลิตภาคเกษตร** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ปลูกใหม่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลผลิตกุ้งขาวเพิ่มขึ้นจากผลของฐานต่ำในปีก่อนที่เกษตรกรลงลูกกุ้งน้อย เนื่องจากราคาไม่จูงใจ ขณะที่ผลผลิตยางพาราขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะราคายางพาราที่ยังคงหดตัวสูงจากอุปสงค์โลกที่ลดลง ประกอบกับราคาปาล์มน้ำมันกลับมาหดตัวตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคากุ้งขาวขยายตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตโลกที่ยังคงลดลงจากปีก่อน ประกอบกับความต้องการบริโภคที่ปรับดีขึ้นหลังจากหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทั้งนี้ จากผลผลิตเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาจะยังคงหดตัว ทำให้รายได้เกษตรกรปรับดีขึ้นเล็กน้อย โดยหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน

**จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ** หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ผลจากมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศทุกช่องทางเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ประกอบกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่อาจกลับมาระบอบสอง ทำให้ความต้องการสินค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว โดยเฉพาะการผลิตและส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง และถั่วมื่ออย่างที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ การผลิตและส่งออกยางพาราไปตลาดจีน

น้ำยางชั้นไปตลาดมาเลเซีย รวมถึงไฟเบอร์บอร์ดไปตลาดตะวันออกกลางยังขยายตัวดี อย่างไรก็ตาม การผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งยังคงหดตัวต่อเนื่อง

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ผลจากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและภาคก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนกลับมาขยายตัวในอุตสาหกรรมไม้อย่างพาราแปรรูป น้ำมันปาล์มดิบ และถั่วมีอย่าง สอดคล้องกับภาพการผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าว ประกอบกับมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ใช้ในงานก่อสร้างปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างปรับดีขึ้นตามยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่หดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม พื้นที่อนุญาตก่อสร้างยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับการลงทุนใน**ภาคอสังหาริมทรัพย์**ที่ชะลอตัว ผลจากการเร่งขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วในช่วงก่อนหน้าเป็นสำคัญ

**การใช้จ่ายภาครัฐ** กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายประจำขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานด้านการศึกษาและสถาบันการศึกษาภาครัฐ ด้านรายจ่ายลงทุนกลับมาขยายตัวตามการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และหมวดครุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมยังต่ำกว่าปีงบประมาณก่อน

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ตีตลาดน้อยลงมาอยู่ที่ 2.26 ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าไฟฟ้าที่กลับเข้าสู่อัตราปกติหลังจากสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารสดยังคงปรับลดลง โดยเฉพาะหมวดเบ็ด โกว ไข่ สัตว์น้ำ และหมวดผักและผลไม้ **ด้านตลาดแรงงาน**ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังมีอยู่มาก

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง**ของสถาบันการเงินขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งมาจากการโอนเงินช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 **ด้านสินเชื่อคงค้าง**ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเงินให้สินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องของธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4718

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th